

แก๊งคอลฯ รุกหนัก ตั้งฐานกลางกรุง กสทช.ผนีกสอท. ทลาย 5 แหล่งใหญ่

กสทช. ร่วมกับ สอท. เปิด
ปฏิบัติการทลาย “แก๊งคอล
เซ็นเตอร์” บุกค้น 5 จุด ทั่วกรุง
▶▶▶ ต่อ : แก๊งคอลฯ - หน้า 9

แก๊งคอลฯ

ยึดของกลางเครื่องซิมบ็อกซ์และซิม
มือถือกว่า 300 ซิม หลังพบว่ามีกร
ย้ายเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการหลอกหลวง
เหยื่อใจกลางกรุงเทพฯ โดยทำการโทร
และส่งข้อความผ่านอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566
พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ด้านกฎหมายและประธาน
อนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้
กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ
แถลงผลการตรวจค้นเป้าหมาย จำนวน
5 จุด ทั่วกรุงเทพฯ สามารถตรวจยึด
อุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายเป็น
จำนวนมาก

พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนันครบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.
สอท.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สอท.
ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับ กสทช.
พบข้อมูลว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้มี
การย้ายฐานปฏิบัติการเข้ามาตั้งใน
พื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนหลายแห่ง
โดยการใช้เครื่องมือวิทยุโทรคมนาคม
ผิดกฎหมายเพื่อโทร.และส่งข้อความ
หลอกหลวง มีประชาชนตกเป็นเหยื่อ
เป็นจำนวนมาก จึงสืบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจาก
ศาลจนนำมาสู่การปฏิบัติการเข้าค้น
พร้อมกัน 5 จุด ในวันนี้ ได้ของกลาง
เครื่องซิมบ็อกซ์และซิมมือถือกว่า
300 ซิม

สำหรับการทำงานของเครื่อง
GSM Gateways (Simbox) เป็น
อุปกรณ์ที่คนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้
ในการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แล้วแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณโทรศัพท์
เพื่อโทรออกไปหลอกหลวง หรือข่มขู่
ผู้เสียหาย โดยลักลอบนำเข้าอย่าง
ผิดกฎหมาย เป็นความผิด ตาม พ.ร.ก.
มาตรการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ “ฐานใช้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน
โดยบุคคลอื่นบุคคลใดไม่ชอบ” และ
เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคมฯ
จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
ทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สอท.
และขยายผลไปถึงผู้ทำสัญญาเช่า
อาคารและผู้ให้เช่าเพื่อดำเนินคดีตาม
กฎหมาย

ต่อ : แก๊งคอลฯ - หน้า 10

แก๊งคอลฯ

ด้าน พล.ต.อ.ณัฐธร กล่าว
ว่า สาเหตุที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หันมา
ใช้ Simbox เนื่องมาจากตลอดหลาย
เดือนที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.
กับ สอท.ระดมจับกุมและตรวจ
ยึดสถานีโทรคมนาคมผิดกฎหมาย
ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างหนัก ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มี
ฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนบาง
ส่วนย้ายเข้ามาตั้งฐานในประเทศและใช้
เครื่อง GSM Gateways (Simbox)
ที่สามารถใส่ได้ถึง 32 ซิม และเดิม
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้วิธีเช่าบ้านแล้วตั้ง

เราเตอร์เพื่อต่อกับซิมบ็อกซ์ ทำให้เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจจับจากจำนวนการใช้งาน
ที่ผิดปกติ แต่ในการเข้าตรวจค้นทั้ง
5 จุด ในวันนี้ พบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ได้เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่
แล้วใช้เราเตอร์ของอาคาร ทำให้
กลืนไปกับปริมาณการใช้งานของอาคาร
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ยากขึ้น

นอกจากนี้ การเข้ามาตั้งซิมบ็อกซ์
ในประเทศไทยทำให้หมายเลขการโทร
แสดงเป็นหมายเลขภายในประเทศ เพื่อ
หลบเลี่ยงมาตรการขึ้นหมายเลขหน้า
เบอร์โทร PreFix ของ กสทช. โดย
เครื่องมือโทรคมนาคมดังกล่าว ไม่ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก
สำนักงาน กสทช. แต่อย่างไรก็ดี จึงเป็น
ความผิดฐาน “มี, ใช้ และนำเข้าเครื่อง
วิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต”
ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท และฐาน “ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้อนุญาต”
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมฯ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท นอกจากนี้ในประเด็นซิมผี
และบัญชีม้า

สำนักงาน กสทช. ได้มีมติออก
ประกาศให้บุคคลที่ถือครองซิมจำนวน
มากๆ มายืนยันตัวตนภายในระยะเวลา
ที่กำหนด เพื่อประโยชน์หากว่าซิมใด
ซิมหนึ่งถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ
จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสาวถึง
ผู้กระทำความผิดและผู้ร่วมขบวนการ
นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว